

Số: 265 /TB-UBND

Hiệp Hoà, ngày 14 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc thực hiện phần mềm một cửa dùng chung và thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Ngày 08/9/2016, Chủ tịch UBND huyện tổ chức buổi làm việc để nghe báo cáo việc triển khai và thực hiện phần mềm dùng chung hỗ trợ hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông; những khó khăn vướng mắc trong thực hiện và phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hiệp Hòa, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Sau khi nghe Phòng Nội vụ báo cáo việc triển khai và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai sử dụng phần mềm và các ý kiến phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Sau khi UBND huyện phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Tâm Việt tổ chức tập huấn phần mềm dùng chung hỗ trợ hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc triển khai thực hiện như: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, UBND các xã: Đại Thành, Đoàn Bái, Hòa Sơn, Hoàng Vân, Ngọc Sơn, Thái Sơn, Thường Thắng, thị trấn Thắng, Hùng Sơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều xã thực hiện chưa nghiêm túc như: Đông Lỗ, Đồng Tân, Hoàng An, Hoàng Thanh, Hợp Thịnh, Hương Lâm, Mai Trung, Quang Minh, Thanh Vân, Châu Minh, Đức Thắng, Danh Thắng... dẫn đến kết quả hồ sơ giải quyết được theo dõi trên phần mềm của Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang quá hạn cao.

Để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai và thực hiện thống nhất phần mềm dùng chung hỗ trợ hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn toàn tỉnh nhằm kiểm tra, kiểm soát được các khâu của quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan có thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND các xã, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Giao cho Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực CCHC, giúp UBND huyện làm chủ đầu tư xây dựng triển khai, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và việc sử dụng phần mềm dùng chung hỗ trợ hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Chủ trì, phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Tâm Việt thống nhất bổ sung vào phần mềm các thủ tục hành chính còn thiếu theo Quyết định 1378/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang, mẫu phiếu hẹn, khổ giấy in... ; sửa thủ tục cấp đăng ký kinh doanh cho Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch ký kể từ ngày 15/9/2016 theo quy định. Làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Tâm Việt để từ ngày 01/10/2016 công bố công khai trên internet tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân được biết.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính được quy định trong Quyết định 755/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành, đưa 100% các thủ tục ra giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hồ sơ phát sinh ít nghiên cứu đề xuất theo hướng 1 tuần tiếp nhận hồ sơ vào 1 ngày hoặc 2 ngày... Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/9/2016.

Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND huyện lắp đặt hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn; đồng thời trực tiếp giám sát việc giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện *trước ngày 30/9/2016*.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh những tồn tại, thiếu sót của phần mềm dùng chung hỗ trợ hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Thời gian xong trước ngày 15/9/2016.

2. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thực hiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm để làm căn cứ kiểm tra, quy trách nhiệm trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, gửi Chủ tịch UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/9/2016. Chỉ đạo cán bộ, công chức được phân công sử dụng phần mềm thay đổi ngay mật khẩu đối với tài khoản của mình, tránh để xảy ra trường hợp người không có nhiệm vụ vào hệ thống phần mềm làm thay đổi, ảnh hưởng đến kết quả giải quyết thủ tục hành chính...

3. Từ ngày 15/9/2016, Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện cấp đăng ký kinh doanh theo Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện nhận hồ sơ và chuyển Phòng TC-KH giải quyết và nhận lại kết quả trả cho công dân.



4. Văn phòng HĐND - UBND huyện phân công đồng chí Trần Mạnh Cường phụ trách theo dõi công tác CCHC; đồng thời phân công công chức giúp Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng và Tạ Việt Hùng theo dõi trên hệ thống phần mềm tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, kết thúc thủ tục hành chính trên phần mềm theo quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện hàng tuần báo cáo việc sử dụng phần mềm và những vướng mắc vào các buổi giao ban tuần của lãnh đạo UBND huyện.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc liên quan đến việc triển khai và thực hiện phần mềm dùng chung hỗ trợ hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Chủ tịch UBND huyện thông báo để các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ (b/c);
- Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Sở Nội vụ (B/c);
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- LĐVP, các CV;
- Các cơ quan thuộc UBND huyện;
- Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện;
- UBND các xã, thị trấn. ✓

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Thắng

CHỖ BẮC GI